



ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สัมภาษณ์)
ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน)
กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินฯ (สัมภาษณ์)
และระเบียบที่เกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินฯ (สัมภาษณ์)

ตามประกาศกรมทรัพยากรน้ำ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน) โดยได้พิจารณาคุณสมบัติ
ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความรู้ความสามารถที่ตรงตามความต้องการที่กำหนดไว้ในขอบเขตงาน
ตามตำแหน่งที่สมัครของผู้สมัคร นั้น

กรมทรัพยากรน้ำ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ (สัมภาษณ์) ทั้งนี้ ได้กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินฯ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประเมินฯ ดังต่อไปนี้

(ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สัมภาษณ์)

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารจัดการน้ำ

สังกัดสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล

๒๐๐๑

นายประสิทธิ์ พัวทวี

ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน

สังกัดสำนักงานเลขาธิการกรม

เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล

๓๐๐๑

นางนิตยา นิยมรัฐ

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินฯ

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นดังกล่าวเข้ารับการประเมินฯ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา

และสถานที่ ดังนี้

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ และวิธีการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินฯ	เลขประจำตัว ผู้สมัคร	หมายเหตุ
การประเมินฯ สัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร	วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา ชั้น ๘	๒๐๐๑ ๓๐๐๑	ให้ผู้เข้าสอบ รายงานตัว เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.

/(ค) ระเบียบ...

(ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินฯ

ให้ผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพุดติดเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้ผ่านการประเมินที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (สัมภาษณ์) อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (สัมภาษณ์) ก็ได้

๔. ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที

๕. กรณีผู้ไม่สามารถแสดงตนและวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการฯ ตามวัน เวลาที่กำหนดไว้ให้ถือว่าผู้สมัครนั้นสละสิทธิ์ เว้นแต่ ผู้สมัครจะทำหนังสือถึงประธานกรรมการดำเนินการฯ ล่วงหน้าก่อนถึงวันกำหนดอย่างน้อย ๒ วันทำการ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลาดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการฯ จะพิจารณากำหนดวันเวลาใหม่ และแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หากผู้สมัครยังไม่สามารถมาแสดงตนและวิสัยทัศน์ได้อีก ให้ถือว่าผู้สมัครนั้นสละสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะของกรมทรัพยากรน้ำ

(ง) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมทรัพยากรน้ำ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทางเว็บไซต์ www.dwr.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัคร” โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี

ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้เข้ารับการประเมินฯ รายใด มีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่รับสมัคร ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินดังกล่าว และจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายสมนึก สุขช่วย)

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป